

## รายงานสังคม มิตร ศิษย์ ครู ฝึกการพูดครั้งที่ 2524 ประจำวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2567

🏆 **เปิดประชุม** โดย **คุณเผ่าพงษ์ วิสิทธิ์**: เปิดประชุมเวลา 15.05 น. ผู้พูดกล่าวว่า ในแต่ละวันเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือช่องทางอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งสิ้น และในวันนี้เราจะได้รับความรู้จากสโมสรฯ แห่งนี้กลับไปอย่างแน่นอน

🏆 **พิธีกร** โดย **คุณธมกร คล้ายทิพย์**: ในอีกไม่กี่วันนี้สโมสรฯ ของเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ซึ่งสโมสรฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2518 มีวัตถุประสงค์ “เพื่อการฟัง การคิด และการพูดที่ดีกว่า” ผู้พูดแนะนำอุปกรณ์บนแท่นพูด และหลักสูตรการพูดแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยแบ่งเป็นระดับละ 5 บท วาระการประชุมในแต่ละสัปดาห์มี 3 วาระ ได้แก่ การฝึกการพูดแบบฉับพลัน การฝึกการพูดแบบเตรียมตัว และการวิจารณ์ทั่วไป จากนั้นดำเนินการประชุมตามวาระ

🏆 **ประธานฝึกการพูดแบบฉับพลัน** โดย **คุณรัตนภรณ์ ทรงกุล**: “การพูดแบบฉับพลันนั้นเป็นศิลปะ ควรนำมาพัฒนาและฝึกฝน ถ้ามานะตอบได้ในบัดดล แต่ละหนที่ตอบไปได้ใจความ” วัตถุประสงค์ของการพูดแบบฉับพลันเพื่อให้รู้จักฟัง นำมาจับประเด็น คิดเห็นอย่างเป็นระบบและถ่ายทอดคำพูดออกมาได้ใจความให้ผู้ฟังเข้าใจ ดังคำขวัญของสโมสร “เพื่อการฟัง การคิดและการพูดที่ดีกว่า” แจกกติกาเวลาการตอบฉับพลัน 2 นาที +/- 30 วินาที พร้อมสัญญาณไฟใบ Popular vote สำหรับผู้ฟังในการลงคะแนน รางวัลของผู้ได้รับคะแนนสูงสุดจากกาตอบคือ ปรบมือ และถ้วยแก้วที่มีตราสโมสรฯ

🏆 **คำถามที่ 1** “ท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับการเพิกถอนพื้นที่ที่ดินป่าอนุรักษ์ทับลานเพื่อนำไปเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม?” ผู้ตอบ **อ.สิทธิพร พัฒนาสามคำ** : ป่าทับลาน 200,000 ไร่ แบ่งเป็นสีแดงเป็นพื้นที่ที่นักธุรกิจนายทุนไปจับจองโดยใช้ชื่อของบุคคลอื่น พื้นที่สีเหลืองเป็นที่เกษตรกรรม พื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนแล้วป่าได้ออกประกาศที่หลัง นี่คือเหตุผลที่สำคัญเห็นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องตัดสินใจว่าควรจะทำอย่างไร

🏆 **คำถามที่ 2** “ท่านมีวิธีพูดปฏิเสธอย่างไรเมื่อมีคนขอยืมเงิน?” ผู้ตอบ **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์** : “หากว่าจะมาขยืมเงินดิฉัน ดิฉันอยากให้ท่านพิจารณาดูหน่อยนะคะดิฉันอายุมากแล้ว เกษียณมานานแล้ว ทรัพย์สินต่างๆ ก็ใช้ซื้อลูกทั้งหมด มีแต่บ้านอยู่อย่างเดียวบางเดือนก็พอ บางเดือนก็ไม่พอ ดังนั้นขอได้เห็นใจเถอะ ถ้าหากว่าท่านมาเอาของของดิฉันไป ปลายเดือนดิฉันอาจจะอดได้ ดิฉันเกรงใจแล้วก็เห็นใจนะคะว่าท่านกำลังไม่มีเงินกำลังเดือดร้อนมา แต่ดิฉันก็เล่าให้ฟังแล้วท่านคิดว่ายังจะขอยืมจากดิฉันได้ลงคอ ก็แล้วแต่ท่านจะคิดตัดสินใจแล้วกันนะคะ”

🏆 **คำถามที่ 3** “ท่านมีความเชื่อส่วนตัวอย่างไรเรื่องการบริจาคอวัยวะ” ผู้ตอบ **คุณนิตยา ว่องกลกิจศิลป์** : ในความคิดเห็นส่วนตัวของดิฉันดิฉันไม่ได้มีความเชื่อสิ่งใดเลยเพราะถือว่าร่างกายที่เราเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่เริ่มจากเซลล์เล็กๆ เซลล์หนึ่งหลังจากนั้นก็แยกออกมาจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่าง เพราะฉะนั้นเรื่องการบริจาคร่างกายดิฉันเองไม่ได้มีความคิดเห็นใดเป็นพิเศษแต่ดิฉันเองก็อยากที่จะบริจาคเช่นเดียวกันค่ะ

🏆 **คำถามที่ 4** “ท่านเห็นด้วยกับโทษประหารโดยที่ไม่มีการลดหย่อนโทษหรือไม่อย่างไร?” ผู้ตอบ **อ.กรกช ไชยวงศ์** : ถ้าหากถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการที่จะต้องให้ผู้กระทำความผิดเข้าสู่โทษประหารโดยไม่มีการ

ลดหย่อนนั้น ถ้าตอบจากความเป็นมนุษย์ด้วยกันทุกคนก็ต้องบอกจากใจว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ โทษเหล่านี้หากไม่จัดการอย่างเร่งด่วนและให้ถูกวิธีทางก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และยังทำให้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นวงจรของความอุปาทแห่งการฆ่าคนตายโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายอีกต่อไป

🏆 ผู้ประเมินฝึกการพูดแบบฉับพลัน โดย ศ.คลินิก ทพ.วิรัช พัฒนาการณ์ : ผู้ประเมินการพูดฉับพลันได้ชื่นชมและคำแนะนำประธานฝึกการพูดแบบฉับพลันถามคำถามได้อย่างดีเยี่ยม ผู้ตอบทุกท่านตอบได้อย่างละเอียด ครบถ้วน และชัดเจน มีคำนำ เนื้อเรื่อง สรุปล

🏆 5 นาทีมีสาระดี ๆ มาฝาก :-

🏆 3 นาทีแห่งความหรรษา เรื่อง “ว่าเหว” โดย คุณธัญวรัตน์ มณีพรรณ : ลุงบุญมีปกติใช้จักรยานในการเดินทางไปไหนมาไหน วันหนึ่งเมื่อลุงบุญมีไปจอดอยู่ตรงสี่แยกก็เห็นคนขับมอเตอร์ไซค์ดูเท่ เลยอยากได้บ้าง เลยเก็บสะสมเงินได้ก้อนหนึ่ง จากนั้นก็ตรงไปที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์ หลังจากเยี่ยม ๆ มอง ๆ สักพัก พนักงานก็มาถามว่า “ลุงอยากได้อะไรครับ” “ลุงจะมาดูมอเตอร์ไซค์รุ่นว่าเหว” “...??..รุ่นนี้ไม่มีนะครับลุง” “จะไม่มีได้ยังไง คนขับเต็มถนนเลย” “แล้วลุงมีรูปให้ดูไหม” “มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไง” “อ้อเค้าเรียกว่ารุ่น WAVE” “เออนั่นแหละ..รุ่นนั้นแหละ” “แล้วลุงจะซื้อแบบไหนละ มันมีทั้งเงินสดและเงินผ่อน” “ลุงมีเงินไม่เยอะ ลุงขอผ่อนได้ไหม” “วันนี้ลุงมาคนเดียวไม่ได้นะ..ต้องมีคนค้า” “รถก็แพง ยังต้องมีคนมายืนค้าอีกเหอะ..งั้นลุงไม่ซื้อแล้วลุงปั่นจักรยานเหมือนเดิมดีกว่า”

🏆 ปฏิกม โดย คุณดวงแข แซ่ตั้ง : วันนี้ไม่มีผู้มาเยือนสโมสรฯ

(พัก) พักรการประชุม ตีมน้ำ ชา กาแฟ พูดคุยตามอัธยาศัย (15 นาที) ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอาหารว่างทุกท่าน

🏆 รายการฝึกพูดแบบเตรียมตัว – มีผู้ฝึกขึ้นบท 3 ท่าน

บทที่ 2 การพูดอย่างจริงจังและจริงใจ เรื่อง “ความรู้สึกของสามเณรบวชเรียน” โดย สามเณรปภักร พิชัย : การบวชมืออยู่สองประเภทคือปริยัติและปฏิบัติ ปริยัติคือพระบาลีเกี่ยวกับพุทธศาสนา การศึกษาภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาสมัยโบราณ ในการสอบมืออยู่ทั้งหมด 9 ระดับ เรียกว่า 9 ประโยค โดยแต่ละประโยคมีความยากแตกต่างกัน ต้องอาศัยความจำและความเข้าใจ การที่จะผ่านมานั้นต้องใช้ความอดทน การบวชเรียนไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก หากมีความพยายาม มีความตั้งใจ ยอมรับความลำบากและนำมาปรับตัวพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะอุปสรรคจะยากแค่ไหน เราก็สามารถฝ่าฟันไปจนถึงจุดนั้นได้ ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย อ.กรกช ไชยวงศ์

บทที่ 4 การใช้ภาษากาย เรื่อง “5 เคล็ดลับขนมไทยที่ดีที่สุดในโลก” โดย คุณธัญวรัตน์ แสนสุริวงศ์ : ขนมไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นที่นิยมชมชอบคนไทยและคนต่างชาติคงไม่พ้นเมนูเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นขนมไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและจะมักจะทำในช่วงฤดูร้อนเพราะว่าเป็นขนมที่ให้พลังงานสูง พร้อมบอก 5 ขั้นตอนของการทำข้าวเหนียวมะม่วงที่แสนอร่อย อีกทั้งข้าวเหนียวมะม่วงได้ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 เมนูของขนมหวานที่ดีที่สุดของโลก เราจึงตระหนักได้ว่าขนมของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก จึงควรอย่างยิ่งในการรักษาไว้ ผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์

**บทที่ 5 การใช้เสียงประกอบเรื่อง** เรื่อง “กัปดักของความคิด” โดย **คุณอัมภวรรณ ใจเปีย** : ในทางพระพุทธศาสนาคำว่าความคิด หมายถึง การกระทำคำพูดหรือความคิดที่ทำที่เป็นสิ่งดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เมื่อคิดดีทำดีแล้วทำให้ผู้อื่นมีประโยชน์ทำให้ผู้อื่นสบายใจไม่มีใครเดือดร้อน การทำความดีไม่จำเป็นต้องทำแค่ต่อหน้า สามารถทำได้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโทษได้ มีการตั้งคำถามว่าทำไมคนดีถึงหายากนัก มีน้อยคนที่จะตอบถูกกว่า เพราะคนส่วนใหญ่พยายามหา แต่ไม่พยายามเป็นผู้ประเมินเฉพาะตัวโดย รศ. ดร.ปราโมทย์ วนิตย์ธนาคม

🏆 **ผู้ประเมินทั่วไป** โดย อ.เสน่ห์ คำวิจิตร : ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่วิจารณ์ทั่วไป

🏆 **รายงานการใช้ภาษา** โดย รศ.ทัศนาศิลป์ สลัดยะนันท์

🏆 **ผลฝึกการพูดประจำสัปดาห์**

ผู้ตอบคำถามฉบับพลันดีเด่น รางวัลปรบมือ พร้อมรับ POPULAR VOTE CARD : **คุณกรรณิการ์ แสงอำพันธ์**

ผู้ฝึกพูดแบบเตรียมตัว:

บทที่	ผู้ฝึกพูด	ผลการฝึก	หมายเหตุ
2	สามเณรปลั่งกร พิชัย	ผ่าน	-
4	คุณธัญญรัตน์ แสนสุริวงศ์	ผ่าน	-
5	คุณอัมภวรรณ ใจเปีย	ผ่าน	-

ผู้ประเมินเฉพาะตัวดีเด่น: รศ. ดร.ปราโมทย์ วนิตย์ธนาคม

🏆 **รายงานคำพุ่มเฟิวย** โดย คุณธัญญรัตน์ มณีพรรณ

🏆 **รายงานการใช้เวลา** โดย คุณดรุณี วงศ์รัตนธรรม

🏆 **ข้อคิดคำคม** -

🏆 **ปิดประชุม** เวลา 18.00 น.

🏆 **เรียบเรียง/รายงาน** โดย คุณรวีโรจน์ ภาดาแดง

\*\*\*\*\*ขอขอบคุณผู้ทำหน้าที่ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกๆ ท่าน\*\*\*\*\*

## ข่าว & ประชาสัมพันธ์

📣 ขอเชิญชวน มิตร ศิษย์ ครู และ กัลยาณมิตรทุกท่าน

📄 สามารถเข้าไปกด Like กดแชร์ กดติดตามข่าวสารและรูปของทางสโมสรได้ทาง เพจFacebook ของ สโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย เชียงใหม่ ได้ที่ [www.facebook.com/lannapublicspeakingclub](http://www.facebook.com/lannapublicspeakingclub) และเข้าเยี่ยมชมติดตามข่าวสาร ข้อมูล รูปภาพ และรายการฝึกการพูดประจำสัปดาห์ได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรฯ <https://lannathaispeakingclub.com>